

คำสั่งซื้อยื่นโดยผู้ซื้อโดยชัดเจนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ต่อไปนี้และในหน้าทั้งสองเอกสารนี้ และโดยการรับคำสั่งซื้อนี้ ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข

1. คำนิยาม ดังที่ได้นำมาใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลงทั่วไป”) “ผู้ซื้อ” หมายถึง บริษัท Sensient ที่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ขาย และ “ผู้ขาย” หมายถึง บุคคล บริษัท หรือองค์กรที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อหรือการตกลงซื้อขายของซัพพลายเออร์จากผู้ซื้อที่มอบให้ผู้ขาย ซึ่งระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ซื้อจะสั่งซื้อจาก “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง วัสดุ ด้าย สีนีลสำเร็จรูป หรือสิ่งของหรือสิ่งของหลายรายการอื่น ๆ ที่ผู้ขายจะขายให้แก่ผู้ซื้อ “ใบเสนอราคา” หมายถึง หนังสือบอกเล่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ขายที่ให้ผู้ซื้อเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงด้านการขายที่เกี่ยวข้อง “การรับซื้อ” หมายถึง การบริการที่ผู้ขายจะให้บริการแก่ผู้ซื้อ และ “สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงที่มีผลผูกมัดตามกฎหมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับบริการขายและผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้และคำสั่งซื้อที่เพียงพออย่างเดียว เว้นเสียแต่ว่าผู้ซื้อได้รับไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อนี้

## 2. การยอมรับ

คำสั่งซื้อนี้ถือเป็นข้อเสนอให้ทำธุรกิจ (“ข้อเสนอ”) ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อเสนอจะยังคงชอบขตกการยอมรับข้อกำหนดนอกข้อตกลงนี้ไปยังผู้ซื้อจนกว่าจะมีการคัดค้านข้อกำหนดนอกข้อตกลงนี้โดยการตอบส่งต่อข้อเสนอซึ่งไม่ถูกต้องตรงตามข้อเสนอนี้ การยอมรับคำสั่งซื้อนี้ หรือการส่งผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่ร้องขอให้ดำเนินการภายใต้คำสั่งซื้อนี้ หรือการยอมรับคำสั่งซื้อนี้ในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หมายความว่าผู้ขายตกลงตามข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้และยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนี้ ซึ่งจะถือเป็นสัญญา สัญญาเป็นข้อตกลงทั้งหมดตามกฎหมาย (รวมถึงประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Uniform Commercial Code) ซึ่งปกป้องผู้ซื้อ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยชัดเจนและโดยนัย ตลอดจนการเยียวยาแก้ไขทั้งหมดของผู้ซื้อ

## 3. ราคาและปริมาณ

ราคาและปริมาณ จะเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้และจะเพิ่มขึ้นได้ (เว้นแต่จะมีการแก้ไขตามที่ระบุในข้อ 6 ของข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้) แต่หากไม่สามารถระบุราคาที่เหมาะสมได้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว จะแจ้งราคาสถิตกันและการบริการตามราคาที่ได้กำหนดไว้ในใบเสนอราคานี้ล่าสุด หรือตามราคาที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ผู้ขายตกลงว่าการตลาดราคาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใด ๆ ที่ได้ยื่นมาใช้ในสัญญาฉบับนี้ซึ่งได้จัดให้มีการส่งมอบหรือการดำเนินงานนั้นจะมีผลกับสัญญาฉบับนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ผู้ขายรับประกันว่าผู้ขายมีความสามารถที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และผู้ขายจะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามจำนวนหรือลักษณะที่ได้ระบุไว้ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุซึ่งได้ระบุไว้ในข้อที่ 11, 16 และ 17 ของข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้

เว้นเสียแต่ว่าได้รับไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ราคาจะเป็นราคากรมบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง และการประกันภัยทั้งหมด ตลอดจนค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษี และค่าดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งหมดที่เรียกเก็บ ณ ปัจจุบันหรือจะมีผลบังคับใช้ในเวลาต่อมาหลังจากการผลิต การขาย การส่งสินค้า หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และผู้ขายตกลงและรับทราบถึงภาระหน้าที่ของตนในการชำระภาษีหรือค่าดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเช่นนี้โดยไม่มีการปรับราคาเพิ่มซึ่งราคาเหล่านี้จะระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการตรวจราคา หรือการยุติการเก็บภาษีหรือค่าดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐใด ๆ ที่ได้รับไว้ในราคา

ผู้ขายจะต้องให้ข้อมูลตามการร้องขอจากผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการผูกพันด้านการเงินที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ/ถิ่นกำเนิดสินค้า ตลอดจนการหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรและไปกรมการค้า และ/หรือผลประโยชน์ด้านการเงินอื่น ๆ หากมี

## 4. การชำระเงิน

ผู้ขายจะออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเสนอประเภทของผลิตภัณฑ์ (รวมถึงหมายเลขผลิตภัณฑ์) ตลอดจนจำนวน หมายเลขคำสั่งซื้อ จุดที่ส่งสินค้า และวันที่ส่งมอบสินค้า ผู้ซื้อจะชำระเงินเต็มจำนวนตามที่ได้เรียกเก็บอย่างเหมาะสมในจำนวนที่ไม่อาจโต้แย้งได้ตามใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ขายภายในหกสิบ (60) วันหลังจากผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการ หรือสินค้าได้รับใบแจ้งหนี้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ดีข้อยกข้อยเว้น การชำระเงินจะตั้งชำระโดยใช้สกุลเงินที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และจะไม่มีการชำระราคาหรือปรับราคาเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใด ๆ หรือเหตุผลอื่น ๆ

## 5. การส่งมอบและความเสี่ยงจากการสูญหาย

(ก) เวลาเป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าผู้ซื้อได้รับไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยได้รับการรับประกันภายใต้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Delivery Duty Paid) ภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms) ที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าทั้งสอง) การรับจำนวนและการขนถ่ายมีอยู่จะถือเป็นเขตขาดในการส่งสินค้าใด ๆ

(ข) ความเสี่ยงจากการสูญหายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้จัดให้ตามคำสั่งซื้อนั้นตกเป็นของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับและยืนยันการรับผลิตภัณฑ์นั้น การยอมรับผลิตภัณฑ์เพียงส่วนหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และการตรวจออก หรือการยอมรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการจะไม่ถือเป็นการละเมิดหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ สำหรับความล่าช้า การละเมิดการรับประกัน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือปลดปล่อยผู้ขายจากการรับผิดชอบได้สัญญาฉบับนี้หรือตามกฎหมายเช่นกัน

6. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงวัสดุ ข้อกำหนดเฉพาะ กระบวนการผลิต วิธีบรรจุหรือขนส่ง หรือจุดส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้ทั้งหมดตามคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือส่งผลกระทบต่อเวลาในการดำเนินการ ผู้สัญญาจะต้องรับราคาซื้อและกำหนดเวลาในการส่งมอบอย่างยุติธรรมตามการแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคำสั่งซื้อนี้ ผู้ขายจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสินค้าที่ผลิต หรือองค์ประกอบของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม รวมถึงข้อมูลเฉพาะ กระบวนการผลิต วิธีบรรจุหรือขนส่ง หรือจุดส่งมอบผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอภายในหกสิบ (60) วันและได้รับการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางหน้าจากผู้ซื้อ

7. การตรวจสอบและการตรวจประเมิน การส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและการบริการทั้งหมดที่จัดหาไว้ (“งานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)”) ขึ้นอยู่กับสิทธิในการตรวจสอบของผู้ซื้อ ซึ่งอาจใช้สิทธิ์นั้นได้ตลอดเวลาก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์หรืองานที่ต้องส่งมอบของผู้ซื้อ นอกเหนือไปจากการเยียวยาซึ่งตามกฎหมายหรือตามความเห็นตรงแล้ว ผู้ซื้อสามารถใช้ในการปฏิเสธที่จะรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงหลังการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถรับการเยียวยาได้ ๆ ภายใต้ข้อ 11 ของข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ และเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกลับไปให้ผู้ขายภายใต้การรับความเสี่ยงของผู้ขายเอง โดยผู้ขายจะต้องประกาศในการชำระค่าขนส่งทั้งหมด ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ในการตรวจประเมินและตรวจสอบสถานที่ของผู้ขายที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้

## 8. การรับประกัน

(ก) เงื่อนไข

ผู้ขายรับประกันโดยชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมดที่ได้รับไว้ในคำสั่งซื้อฉบับนี้จะมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ แบบรูปเขียน ตัวอย่าง หรือคำอธิบายอื่น ๆ ดังที่ผู้ซื้อได้อนุมัติ และไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อฉบับนี้ จะมีตามภาวะสมมติและเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เฉพาะ สามารถนำไปใช้งานได้ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและมีคุณภาพดี จะปราศจากข้อบกพร่อง จะปราศจากและไม่มีสิทธิผิดหวัง (lien) สิทธิประโยชน์หรือสิทธิประกัน (security interest) หรือการรับประกันใด ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) เป็นจำนวนที่ส่งมอบหรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นหลายชิ้น อาจการให้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าอย่างใดจะยาวนานกว่า และในส่วนของบริการนั้น การบริการทั้งหมดจะต้องดำเนินการในลักษณะที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานแห่งชาติสูงสุด ผู้ขายยังรับประกันเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มอบบริการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และมีอยู่การใช้ผลิตภัณฑ์หรือของอย่างอื่นที่คิด 75% นั้น เวลาที่ทำการส่งมอบ หากผลิตภัณฑ์นั้นมีการใช้ตามสัญญาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปแล้ว ผู้ขายจะโอนสิทธิการรับประกันนี้ไปให้ผู้ซื้อและลูกค้าของผู้ซื้อ (ข) บรรจุภัณฑ์ ผู้ขายรับประกันว่าจะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ หรือในลักษณะที่เหมาะสมและเพียงพอจากผู้ซื้อมีได้ให้ค่าใช้จ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่ทำการส่งมอบ ผู้ขายยังรับประกันเพิ่มเติมว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากทั้งหมด (ค) อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง หรือส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว หรือจะส่งนำไปใช้บรรจุภัณฑ์หรือการติดฉลากของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ขายรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะต่อมีความเหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ไม่มีสิ่งเจือปน หรือไม่มีการปลอมเครื่องหมายการค้าใดๆก็ตาม กฎ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับ (รวมถึง บทบัญญัติอาหาร ยา

และเครื่องสำอางหรือวัสดุกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act)) และไม่ผ่านการคัดสรรหรือการตรวจสอบหรือการทดสอบโดยกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับในระยะเวลาหนึ่ง (1) เป็นจำนวนที่ส่งมอบหรือการบริการใช้ของผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะอย่างไรจะยาวนานกว่า (จ) ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ขายจะรับประกันว่าการใช้งาน การรับซื้อ หรือการขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการนี้และจะไม่ผลิตสิทธิบัตร สิทธิในสิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า หรือสิทธิใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (จ) ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ขายรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมดได้รับการผลิต ขาย กำหนดราคา และเสนอให้ผู้ซื้อตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ กฎผู้ค้า และคำสั่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่บังคับใช้ไว้ในสถานที่ของผู้ผลิตและเวลาสถานที่ที่ทำการส่งมอบ ผู้ขายมีและจะตรวจสอบใบอนุญาต ใบอนุญาต การอนุญาต และการแสดงความเป็นยอมทั้งหมดดังกล่าวนี้เองไว้ที่สำนักงานในรัฐที่ใช้มีผลผลบังคับอยู่ และผู้ขายตกลงว่าการร้องขอที่จะแสดงหนังสือรับรองที่เหมาะสมซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเช่นนี้แก่ผู้ซื้อ (1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่ถือเป็นการจำกัดเฉพาะ ผู้ขายรับประกันว่าการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกัน (2) ในโอกาสการทำงานที่เท่าเทียมกัน ผู้ขายจะไม่เลือกปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติของผู้สมัครรายใดไม่ว่าจะใช้หลักใด ๆ

ก็ตามที่ห้ามมิให้กระทำการกฎหมายและจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานที่มีผลใช้บังคับ

(2) การต่อต้านการทุจริต ผู้ขายจะไม่ ให้สัญญาจ้างให้ หรือเป็นเหตุให้ตัวแทนของผู้ขายต้องรับ ให้ หรือสัญญาจ้างให้เงินหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ซื้อตามที่กล่าว

หรือต่อต้านการอื่นใดที่จะก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมายด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา 1977 (U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977) พระราชบัญญัติว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (United Kingdom Bribery Act) หรือกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตหรือการติดสินบนอื่นใดที่มีผลใช้บังคับ หรือรับ ทำให้ หรือเป็นเหตุให้ตัวแทนของผู้ขายต้องรับ หรือทำการชำระเงินใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีเจตนาใช้ข้อมูลอันเป็นปฏิปักษ์โดยไม่เหมาะสม

ผู้ขายจะไม่ระทำการในนามของผู้ซื้อในลักษณะใด ๆก็ตามที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตหรือการติดสินบน และจะไม่ ให้สัญญาจ้างให้เงินหรือสิ่งของที่มีค่าใด ๆ ในนามของผู้ซื้อซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวเช่นนี้

(ง) ทั่วไป การรับประกันเหล่านี้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมจาก และไม่ถือเป็นการจำกัดการรับประกันอื่นใด ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัย ไม่ว่าตามผลแล้วผู้ขายจะเสนอให้รับประกันในหรือได้ก่อนนี้โดยกฎหมายหรือกฎหมายจารีตประเพณี หรือที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ก็ตาม การที่ผู้ซื้อไม่ได้แจ้งไว้โดยบทกฎหมายหรือกฎหมายจารีตประเพณีใด ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของผู้ขายได้สัญญาฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย หรือทำให้ไม่สามารถรับการเยียวยาตามความเห็นตรง (relief in equity) การรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย จะมีผลและเสนอให้ผู้ซื้อชำระส่วนของผู้ซื้อ ผู้ที่รับโอนสิทธิ์ ลูกา และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ การรับประกันเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้แม้ว่าการตรวจสอบ การส่งมอบ และการยอมรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือการชำระเงินโดยผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม การรับประกันทั้งหมดที่ก่อนนี้ภายใต้สัญญาฉบับนี้จะเป็นการรับประกันที่เสริม

## 9. การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์

ผู้ขายจะมีข้อมูลและพร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ซื้อตามการร้องขอจากผู้ซื้อเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดที่แน่ชัดของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (หากมี) และการคัดแยกข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพื้นที่ทั้งหมดที่ผลิตและถูกตั้งมอบแก่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์ การตอบ การรับ ผลิตภัณฑ์ และการทำลายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ดังที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 11) สามารถสอบสวนและบันทึกหลักฐานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน (production code accountability records) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปให้ผู้ขาย ผู้ขายจะให้อุปกรณ์ตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ในสุ่มกันบ้างเพื่อวัตถุประสงค์ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่ถิ่นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ตามการร้องขอจากผู้ซื้อ

10. หลักปฏิบัติงานจรรยาบรรณสำหรับผู้ส่งมอบ ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้าง ตัวแทน และผู้จ้างจ้างช่วงแต่คนละของผู้ซื้อที่จัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติงานจรรยาบรรณสำหรับผู้ส่งมอบของ Sensient (Sensient Supplier Code of Conduct (“SCC”)) ซึ่งจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว การไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติงานจรรยาบรรณสำหรับผู้ส่งมอบของ Sensient (SCC) ของผู้ขาย ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้จ้างจ้างช่วงของผู้ขายจะถือเป็นการละเมิดคำสั่งสำคัญของสัญญาฉบับนี้

11. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การเยียวยา ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ (1) “ไม่เป็นไปตามการรับประกันที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้” (2) ไม่ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด (3) “ไม่ถูกต้องตรงตามจำนวนที่ระบุไว้” (4) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ ที่สัญญาได้ตกลงไว้ หรือ (5) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะหรือตัวอย่างใด ๆ ที่มอบให้ หรือข้อตกลงอื่นของคำสั่งซื้อหรือข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ “ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด” ภายใต้ข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามดุลพินิจของผู้ซื้อและโดยไม่มีอคติแก่ผู้ขายหรือการบริการ (ถ้าว่าค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์และผู้ซื้อโดยไม่มีที่ติและโดยไม่มีค่าธรรมเนียมของสัญญา (ข) ในการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (ถ้าว่าค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์และรับสินค้าทั้งหมดเต็มจำนวนซึ่งได้ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ค) ในการเรียกร้องให้ผู้ขายซ่อมแซมหรือเยียวยาข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ง) ในการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือการบริการทดแทนและการชดเชยจากผู้ขายในกรณีที่สินค้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดใด ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการทดแทนเช่นนี้ และ (จ) ในการใช้สิทธิ์และการเยียวยาที่ได้ดีผู้ซื้ออาจมีตามกฎหมายหรือหลักความเป็นธรรม

การเยียวยาในข้อนี้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้นเป็นการเยียวยาสะสม และไม่ถือเป็นการจำกัดเยียวยาของผู้ซื้อสำหรับการละเมิดข้อตกลงอื่น ๆ ของสัญญาฉบับนี้ ความประมาทเลินเล่อ การประพฤติก่อความเสียหาย หรือการกระทำอื่น ๆ ของผู้ขาย ผู้ขายรับทราบถึงควาไว้ว่าในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายในการได้รับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ราคาและในจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และผู้ซื้อทราบราคาผู้ซื้ออาจได้รับความเสียหายเนื่องหรือความเสียหายพิเศษ รวมถึงระยะเวลาที่โรงงานผู้ผลิตดำเนินการ การปฏิเสธสินค้า และ/หรือผลประกอบการที่ผู้ซื้ออาจไม่เหมาะสมจากการผลิตสัญญาฉบับนี้ของผู้ขาย ซึ่งคำเสียหายเหล่านี้ถือเป็นการรับผิดชอบของผู้ขายด้วยเช่นกัน

12. การชดเชยค่าสินไหมทดแทน การชดเชยค่าสินไหมทดแทนทั่วไป ผู้ขายจะปกป้อง ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ซื้อ และบริษัทแม่ของผู้ซื้อ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้รับช่วงต่อ และผู้โอนสิทธิ์ และการบริการบริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าของผู้ซื้อ (รวมทั้งลูกค้า “ผู้ที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน (Indemnitees)”) จากการสูญเสีย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหาย ความรับผิดชอบ การเรียกร้องสิทธิ ความขาดตกบกพร่อง การกระทำ การติดสิน ผลประโยชน์ การมอบ การรับ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดใด ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความและผู้ประกอบวิชาชีพที่สมเหตุสมผล ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้สิทธิ์ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ (รวมทั้งเรียกว่า “ความสูญเสีย”) ที่เกิดขึ้นมา หรือค่าเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือความรับผิดชอบ ความประพฤติก่อความเสียหายหรือการละเมิดสัญญาฉบับนี้ของผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ทำข้อตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ภายใต้ข้อนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางหน้าจากผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน

13. การจำกัดความรับผิด ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบผู้ขายภายใต้สัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา ความรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมการกระทำหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ความเสียหายโดยทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไรไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบเงินจำนวนใด ๆ ที่สูงเกินกว่าความรับผิดของผู้ซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาฉบับนี้

## 14. การรับประกัน

ผู้ขายจะรับประกันว่าจะใช้ช้ประกันที่มีความคุ้มครองของผู้ซื้อเพียงพอเพื่อคุ้มครองการผูกพันของผู้ขายตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึง (จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับไว้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ – สามารถใช้จำนวนเงินที่เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น): ความรับผิดภายใต้เงื่อนไข - 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเกิดเหตุการณ์ครั้งเดียว ความรับผิดภายใต้ปริมาณ 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ความรับผิดแบบครอบคลุม (Umbrella Liability) - 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง และความรับผิดชอบ และค่าชดเชยต่อลูกค้าและความรับผิดชอบของจ้าง – จำนวนจำกัดตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ผู้ขายดำเนินการ การชดเชยต่อลูกค้าและผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขการชดเชยต่อลูกค้าและผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขการชดเชยเพิ่มเติมในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรับจ่าย และจะส่งคืนในการสืบสวน (subrogation) ให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะส่งหนังสือรับรองการรับประกัน ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อแสดงถึงหลักฐานของความคุ้มครองเช่นนี้ตามการเรียกร้องของผู้ซื้อ ข้อกำหนดและการรวมการรับประกันภายใต้ข้อความรับผิดชอบของผู้ขายภายใต้สัญญาฉบับนี้

15. ข้อมูลลับ ข้อมูลทั้งหมดประเภทใดโดยทั่วไปแล้วถือเป็นผู้ถือข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดคือแผนการธุรกิจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ แบบพิมพ์เห็น แบบรูปเขียน สูตร ข้อกำหนดเฉพาะ ตัวอย่าง ข้อมูลการตลาด สัญญาฉบับนี้ หรือข้อมูลอื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม) ที่ผู้ซื้อมอบให้แก่ผู้ขายหรือผู้ซื้อชำระเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อจะเป็น “ข้อมูลลับ” ผู้ขายจะเก็บข้อมูลลับไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญญา

ฉบับนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การมีอยู่และเนื้อหาของสัญญาฉบับนี้ประกอบเป็นข้อมูลลับ และผู้ขายจะไม่เปิดเผยให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้

16. เหตุสุดวิสัย

ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบผู้ขายสำหรับความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินงานที่เกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของผู้ซื้อ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะต่อเหตุสุดวิสัย การจำกัดของรัฐบาล น้ำท่วม เพลิงไหม้ แผ่นดินไหว การระเบิด การเกิดโรคระบาด การเกิดโรคระบาดใหญ่ การกักตัว สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือการห้ามส่งสินค้า (แต่ละเหตุการณ์เหล่านี้ถือเป็น "เหตุการณ์สุดวิสัย")

ผู้ซื้ออาจระงับหรือยุติสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยโดยไม่มีควมรับผิดชอบผู้ขาย

17. การยุติสัญญา ผู้ซื้ออาจยุติคำสั่งซื้อนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาก่อนการส่งมอบ และความรับผิดชอบอย่างเดียวของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายจะเป็นต้นเหตุหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จัดส่งออกไป

คำสั่งซื้อฉบับนี้และโดยเล็ก และผู้ขาย ไม่สามารถทหาผู้ซื้อรายอื่นหรือบรรพการสูญเสียได้

ผู้ซื้อจะไม่มีควมรับผิดชอบสินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบที่ซื้อของผู้ขายยกเว้นส่วนที่ได้กำหนดไว้ด้านบน นอกจากนี้

ผู้ซื้อยังอาจยุติสัญญาฉบับนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้เนื่องจากมีเหตุให้เลิกสัญญา ("เหตุให้เลิกสัญญา")

ในกรณีที่ผู้ขาย: (1) ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ (2)

ละเมิดข้อตกลงใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ หรือ (3) กลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือยื่นคำร้อง หรือได้รับคำร้องขอล้มละลาย

ปรับโครงสร้างองค์กร หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการล้มละลายอื่น ๆ (ตามที่กฎหมายอนุญาต)

ในกรณีที่มีการยุติสัญญาเนื่องจากมีเหตุให้เลิกสัญญา ผู้ซื้อจะไม่มีควมรับผิดชอบผู้ขายในเงินจำนวนใด ๆ

และผู้ขายจะไม่มีควมรับผิดชอบผู้ซื้อสำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งถือว่าเป็นเหตุให้เลิกสัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้

รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการจากผู้ให้ส่งมอบรายอื่น

18. การหักกลบบทหนี้

ผู้ซื้อมีสิทธิในการหักเงินและหักกลบบทหนี้ตามการฟ้องแย้งหรือจำนวนที่ถึงกำหนดให้ผู้ขายชำระแก่ผู้ซื้อตามสัญญาฉบับนี้

หรือธุรกรรมอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีของการเรียกร้องให้ชำระเงินจำนวนใด ๆ

ที่ถึงกำหนดชำระหรือจะถึงกำหนดชำระจากผู้ซื้อ

19. การควบคุมการ เวนเสียแต่ว่าผู้ซื้อได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับอื่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงทั่วไปและคำสั่งซื้อที่ได้แนบมาพร้อมกับสัญญาฉบับนี้ถือว่าเป็นสัญญาทั้งหมดและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และมีอำนาจเหนือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้

ข้อตกลงเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ได้อ้างถึงในข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้หรือคำสั่งซื้อนี้ แนวนับขิดของอุตสาหกรรมใด ๆ และการเจรจาทำความเข้าใจใด ๆ จะไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่มีผล และไม่เสริมหรืออธิบายข้อตกลงใด ๆ ที่ใช้ในสัญญาฉบับนี้

20. การเลือกใช้กฎหมาย การมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย การตีความ และการบังคับใช้ของสัญญาฉบับนี้จะกำหนดและบังคับโดยกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักการของการขัดกันแห่งกฎหมาย อนสัญญานสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Good) จะไม่มีผลบังคับใช้กับสัญญาฉบับนี้

21. ข้อกำหนดอื่น ๆ การละสิทธิในข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้โดยผู้ซื้อไม่มีผลใช้บังคับ เว้นเสียแต่ว่าได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ลงนามโดยผู้ซื้อ

การไม่ใช้หรือความล่าช้าในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาที่เกิดจากสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการละสิทธิจากสิ่งนั้น

และการละสิทธิในเหตุการณ์ครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิในเหตุการณ์ในอนาคต

ผู้ขายไม่สามารถโอนสิทธิหรือการผูกพันใด ๆ ของผู้ขายภายใต้สัญญาฉบับนี้และการพยายามใด ๆ

ที่จะกระทำเช่นนี้จะถือเป็นโมฆะและเสียเปล่า ความสัมพันธ์ของคู่สัญญานี้มีลักษณะเป็นแบบผู้รับจ้างอิสระ

และไม่มีความได้ในสัญญาฉบับนี้ที่แสดงว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมค้า

การจ้างงานใด ๆ หรือความสัมพันธ์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ (fiduciary relationship)

หากข้อกำหนดใดของสัญญาฉบับนี้ถูกตัดสินจากศาลที่มีอำนาจในเขตอำนาจศาลว่าล้มเหลว ผิดกฎหมาย

หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดในส่วนที่ล้มเหลว ผิดกฎหมาย

หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะไม่มีผลต่อหรือจะไม่มีผลทำให้ข้อตกลงหรือข้อกำหนดอื่นในสัญญาฉบับนี้ล้มเหลว